

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๔๕๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๘๘๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช) ได้จัดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้สรุปผลการประชุมและมีข้อสั่งการ
ในการประชุมให้โรงเรียน/สถานศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

MV

(นายภาวิข จันทรมงคล)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๔



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ ๕๗๐
วันที่ ๒๕ พ.ย ๖๖

ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายเทศมนตรีเมืองหล่มสัก
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี และท้องถิ่นอำเภอชนแดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ ๐๒๔๔/๑๔๔๒
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช) ได้จัดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเมืองรัต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้สรุปผลการประชุมและมีข้อสั่งการในการประชุมให้โรงเรียน/สถานศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญ์ ชิตไพฑูรย์)
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๖๗๒-๔๗๘๑ ต่อ ๑๐๓



ที่ ศธ ๐๒๙๔/๐๘๕๒



สทจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 17612
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖
คา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๓๓๑/๒ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๑๘.๔ (ศอ.ปส.จ.พช.)/๖๑๔๔

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ศอ.ปส.จ.พช. ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเมืองรัต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศอ.ปส.จ.พช. ได้สรุปผลการประชุมและมีข้อสั่งการในการประชุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน/สถานศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดทุกแห่งรับทราบข้อสั่งการในการประชุมฯ ของ ศอ.ปส.จ.พช. และดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๐๒ ๙๖๕๙ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐ ๕๖๐๒ ๙๙๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ edudevpbm@gmail.com



69651/2566

31 ต.ค. 2566

ศอ.ปส.จ.พช.

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๒๒๐๐

กลุ่มงานการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม อ.เกษตร

กลุ่มนิเทศศาสตร์

กลุ่มส่งเสริม อ.เกษตร

กลุ่มส่งเสริม อ.เกษตร

กลุ่มส่งเสริม อ.เกษตร

กลุ่มส่งเสริม อ.เกษตร

ที่ พช ๐๐๑๘.๔(ศอ.ปส.จ.พช.)/ว ๑๔๕

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๑๘.๔(ศอ.ปส.จ.พช.)/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเมืองรัต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

ฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีข้อสั่งการในการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม คุมเมือง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ศอ.ปส.จ.เพชรบูรณ์

โทร.๐-๕๖๗๒-๔๗๖๘

E-mail :p_narcotic99@hotmail.com

บัญชีแนบท้าย

ที่ พช ๐๐๑๘.๔(ศอ.ปส.จ.พช.)/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๓. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. นายอำเภอทุกอำเภอ
๖. เทศบาลเมืองทั้งสามแห่ง

ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	- ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการกลุ่มที่เป็นสถานประกอบกิจการรองลงมาด้วย	- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. การตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา	- ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย/สหวิชาชีพ เช่น ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ ศอ.ปส.จ. ศอ.ปส.อ. และสำนักงานป.ป.ส. เป็นต้น ทราบด้วย	- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๓. การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแบบคำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ พร้อมทั้งรวบรวมแบบคำขอฯ ส่งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ด้วย	- ศอ.ปส.จ.พช. - สป.ปส.อ.
๔. การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ	- ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง Hope Center ในที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ในครั้งต่อไป	- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. การจัดตั้งศูนย์คัดกรองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับตำบล	- ให้ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประสานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์คัดกรองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับตำบล เพราะอยู่ระหว่างช่วงถ่ายโอน (ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด) ยังไม่ครอบคลุมส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	- ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
๖. การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน และจำนวนสถานศึกษาที่มีการปรับลด/เพิ่มในระบบ Nispa	- ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน และจำนวนสถานศึกษา ที่มีการปรับลด/เพิ่มในระบบ Nispa ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องขอให้แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ Nispa ต่อไป	- ศอ.ปส.จ.พช. - ศป.ปส.อ. - เทศบาลเมืองทั้งสามแห่ง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัทพ์ ๐-๕๖๗๒-๗๗๖๔-๕

E-mail : p_narcotic99@hotmail.com

แนวทางการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๑. การค้นหากลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๑.๑ ใช้ข้อมูลที่สถานศึกษามีการรวบรวมอยู่แล้วเป็นลำดับแรกสุดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลจากระบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) ข้อมูลจากการสังเกต/ซักถาม หรือข้อมูลจากครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง กลุ่มเพื่อน หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นที่สถานศึกษามีการรวบรวมเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว

๑.๒ ใช้ข้อมูลจากการประชุมหารือ หรือข้อมูลการปรากฏข่าวสาร หรือข้อมูลการข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษานั้นๆ เช่น ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมเครือข่ายโรงเรียน ข้อมูลจากการประชุมโต๊ะข่าว ประชุมขับเคลื่อนงานยาเสพติด ข้อมูลจากการปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชน การปรากฏข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย การแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ทั้งนี้ ก่อนนำข้อมูลไปดำเนินการควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา (กรณีมีความจำเป็น)

๒.๑ สถานศึกษาควรมีการคัดกรองเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง* ไม่ควรตรวจเหมารวมทั้งโรงเรียน โดยการคัดกรองแยกประเภทนักเรียน ให้รู้เป็นการภายใน ไม่ให้เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก

๒.๒ สถานศึกษาไม่ควรดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียนโดยลำพัง ควรดำเนินการร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสถานศึกษา/ต้นสังกัดสถานศึกษา ฝ่ายตำรวจ ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขตสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น โดยดำเนินการตรวจในลักษณะการตรวจสุขภาพและต้องบันทึกผลการตรวจทุกครั้ง ทั้งนี้ โดยไม่แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า

๒.๓ หากพบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้สถานศึกษาทำการคัดกรอง ตามแนวทาง การคัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วยที่เข้ายาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.๒ ซึ่งจำแนกเป็น ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด เพื่อให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลที่ให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ

๒.๔ การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา ต้องดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพทุกครั้ง โดยอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น

๑) สถานศึกษาเป็นผู้ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

๒) สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการสนธิกำลังเร่งดำเนินการตรวจตราในพื้นที่

๓) เป็นนโยบายหรือข้อสั่งการจากทางต้นสังกัดสถานศึกษา

๒.๕ สถานศึกษารายงานผลในระบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS)

*นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น นักเรียนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การใช้ยาในทางที่ผิด ครอบครัวแตกแยก หนีเรียน ผลการเรียนตกต่ำ ฯลฯ (ตามนิยามศัพท์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในระบบ NISPA)

- ประมาณการจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน ร้อยละ ๕ จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน

๓. มาตรการรองรับในการดูแลช่วยเหลือรายบุคคล

๓.๑ สถานศึกษาต้องมีมาตรการรองรับในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนใช้ยาเสพติด เช่น การทำจิตสังคมในสถานศึกษา* การให้คำปรึกษา การติดตาม การดูแลช่วยเหลือ การเยี่ยมบ้าน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งต่อสถานพยาบาลกรณีที่นักเรียนติดยาเสพติดต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยต้องเป็นการตกลงร่วมกัน ๓ ฝ่ายคือ ฝ่ายโรงเรียน ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายผู้ปกครอง/ครอบครัวเด็ก ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องเน้นการให้โอกาสเด็กได้เรียนตามปกติ หรือพิจารณาให้เรียนตามระบบที่เหมาะสม โดยในทุกกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ รักษา ติดตาม ส่งต่อ ให้โอกาส ขอให้สถานศึกษาดำเนินการในลักษณะที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และสถานศึกษาต้องสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครอง/ครอบครัวเด็กได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลให้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กกลับจากโรงเรียนมาอยู่ที่บ้าน

๓.๒ สถานศึกษาคควรมีการแจ้งทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน ให้ผู้ปกครองทราบแต่แรกในการปฐมนิเทศหรือในการประชุมผู้ปกครองว่า ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนว่าต้องมีการตรวจปัสสาวะในโรงเรียนจริงๆ สถานศึกษาต้องสร้างความเชื่อมั่นและแสดงออกถึงความห่วงใยให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อเด็ก และผู้ปกครองเกิดการยอมรับได้ เนื่องจากสถานศึกษาได้มีมาตรการรองรับที่เหมาะสม และการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะทำโดยทีมสหวิชาชีพ

๓.๓ สถานศึกษารายงานผลในระบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS)

**การทำจิตสังคมในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบำบัดรักษานักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด โดยนำแนวคิดของกิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบำบัดแบบผู้ช่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุขมาปรับประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับการบำบัดรักษาในบริบทของสถานศึกษา รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้/การให้คำปรึกษา โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องภายในสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่เลี้ยง ร่วมกับ ผู้ปกครอง และครู โดยต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในกรณีที่นักเรียนติดยาเสพติดไม่สามารถดูแลรักษาในรูปแบบจิตสังคมในสถานศึกษาได้ ขอให้สถานศึกษาพิจารณาร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เป็นรายกรณีไป เพื่อดูแลนำบำบัดรักษาโดยการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่*

ข้อควรคำนึง :

การค้นหากลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรเน้นการใช้ข้อมูลที่สถานศึกษามีการรวบรวมอยู่แล้วเป็นลำดับแรกสุด หรือข้อมูลจากการข่าวเชิงลึกที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจปัสสาวะ เนื่องจาก การตรวจปัสสาวะถือเป็นมาตรการป้องปรามในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการเฉพาะรองรับชัดเจน ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินการในกลุ่มทั่วไปหรือทำเป็นวงกว้าง ซึ่งนับเป็นเรื่องเชิงอ่อนไหวอาจส่งผลกระทบในหลายมิติ อีกทั้ง เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรจำนวนมาก ทั้งชุดตรวจหาสารเสพติด และบุคลากรที่ต้องระดมมาดำเนินการ

.....